



กองเกษตรสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 393/2553

28 มิถุนายน 2553

ไทย-เปรู จับมือพัฒนาหม่อนไหม เตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสองชาติ เล็งพัฒนา
อุตสาหกรรมไหม แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเส้นใยผสมจากขนแกะเพื่อปรับใช้ใน
โครงการพระราชดำริฯ ที่เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาส
ที่อนุญาตให้นายคอร์เค ควอน กัสตาญเดา เมนเดซ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู ประจำประเทศไทย
เข้าพบ ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ไทยและเปรูมีความร่วมมือด้านหม่อนไหม
ระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างสุดท้าย (Final Draft) ของ
‘บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านหม่อนไหมระหว่างไทยและเปรู’ ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอน
ของกระทรวงการต่างประเทศ คาดว่าจะสามารถพิจารณาให้เสร็จสิ้นในเร็วๆ นี้ โดยการทำ
ร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว มุ่งเน้นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการผลิตเพื่อ
ประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสนใจในเทคโนโลยี
การข้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติและการผลิตเส้นใยจากขนสัตว์ เน้นที่การผลิตเส้นใยจากขนแกะ
ซึ่งเปรูมีชื่อเสียงในด้านดังกล่าวและไทยยังขาดความรู้ในเรื่องนี้ โดยทางเปรูยินดีที่จะให้นักวิชาการ
ของไทยได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในโครงการ ในพระราชดำริฯ ที่จ.แม่ฮ่องสอน
และเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการเลี้ยงแกะจากออสเตรเลียของกรมปศุสัตว์เพื่อผลิตเส้นใยขนสัตว์ และ
การผสมกับเส้นใยชนิดอื่นให้มีการพัฒนาต่อไป รวมถึงจะร่วมมือกันเสริมสร้างความเข้มแข็ง
อุตสาหกรรมด้านไหม ซึ่งเป็นสาขาที่เปรูมีความต้องการพัฒนาศักยภาพให้ก้าว หน้าเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจในชนบทของประเทศ โดยฝ่ายไทยเองก็ยินดี แลกเปลี่ยนและฝึกอบรมด้านหม่อนไหม
ทั้งภาคสนามและห้องปฏิบัติการ ในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับโลก รวมถึง
การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านหม่อนไหมจากประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทางเปรูด้วย

นอกจากความร่วมมือด้านหม่อนไหมแล้ว กระทรวงเกษตรฯ ยังจะส่งคณะผู้เชี่ยวชาญ
ด้านข้าวไปเปรูเพื่อสำรวจพื้นที่และศึกษาข้อมูลประกอบการวางแผนในการจัดทำโครงการความร่วมมือ
ด้านข้าว ซึ่งเป็นความประสงค์ของทางฝ่ายเปรู และยังคงร่วมมือด้านประมงด้วยการที่ฝ่ายไทย
โดยกรมประมง ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรของเปรู
ควบคู่ไปกับการเดินทางไปดูงานด้านการแปรรูปอาหารทะเลของผู้เชี่ยวชาญไทยอีกด้วย